

ส่วนที่ 5
แนวทางการบริหารงบประมาณ
งบดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา

การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลผลิต กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1. งบประมาณดำเนินการในส่วนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดำเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น โครงการ กิจกรรม โดยมีสำนักและหน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงาน

2. งบประมาณดำเนินการสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา

2.1 งบประมาณตามความจำเป็นพื้นฐาน เพื่อใช้บริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งต้องดูแลนักเรียนให้มีการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งนี้พิจารณาจัดสรรตามเกณฑ์งบบริหารงานพื้นที่การศึกษา ทั้งด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค ระยะเวลาไกล และจัดสรรตามภาระงานเพื่อกระจายงบประมาณให้สอดคล้องกับภาระงาน ประกอบด้วย ความจำเป็นพื้นฐาน ภาระงาน ผลการปฏิบัติงาน เกณฑ์จำนวนนักเรียน ครู โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ คุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษาจากจำนวนโรงเรียนที่ผ่านการประเมินภายนอก

2.2 งบประมาณเพิ่มประสิทธิผลตามกลยุทธ์ เพื่อให้เขตพื้นที่ศึกษาดำเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา มีโครงการ/กิจกรรมที่แสดงการผลักดันคุณภาพการศึกษาที่มีเป้าหมายที่ส่งผลต่อกลยุทธ์และเป้าหมาย การให้บริการ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การวิจัย การผลิตอุปกรณ์ สื่อ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถเป็นต้นแบบได้ หรือเป็นโครงการ /กิจกรรมที่มีเป้าหมายไม่ซ้ำกับเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณไปแล้ว ตามปกติ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิผลการจัดการศึกษาตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. งบประมาณดำเนินการสำหรับสถานศึกษา

นอกจากได้รับงบประมาณ ในส่วนของ งบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา นักเรียน เพื่อให้สถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของ งบประมาณที่ได้รับ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตั้งงบประมาณในส่วนของงบดำเนินงาน ให้สถานศึกษา จัดการศึกษา ได้สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ อีกส่วนหนึ่ง เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง ค่าวัสดุการศึกษา เป็นต้น งบดำเนินการส่วนนี้จะจัดสรรไปตั้งจ่ายที่สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะทำหน้าที่บริหารจัดการ โดยแจ้งให้สถานศึกษาที่เป็นเป้าหมายมาเบิกจ่ายที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำหรับสถาน ศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกตรง จะจัดสรรและโอนงบดำเนินงานไปถึงสถานศึกษาโดยตรง ทั้งนี้ต้องมี ข้อมูลประกอบการจัดสรรงบดำเนินงานรายการต่าง ๆ ชัดเจน ถูกต้อง